

*** Đoàn Nghệ An tham dự sự kiện “Techfest Viet Nam open day nam 2022”**

Trong 3 ngày (2/12-4/12), chuỗi hoạt động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Vietnam) 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương được tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện Techfest VietNam 2022 đã diễn ra hơn 30 cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề về xu hướng công nghệ, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch. Song song đó là hoạt động trưng bày, triển lãm với 250 gian hàng các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Năm nay, Đoàn Nghệ An tham gia với các sản phẩm, dự án của Startup Nghệ An đã đạt giải Techfest Nghệ An 2022 và tạo được ấn tượng tại sự kiện. Trong đó, doanh nghiệp Hồ Hoàn Cầu của Nghệ An là đơn vị duy nhất nhận 3 giải thưởng: 1 Giải ngôi sao sáng chế xuất sắc năm 2022; 2 Giải sản phẩm công nghệ hình thành từ sáng chế xuất sắc nhất với cụm sáng chế Máy xây dựng Hồ Hoàn Cầu tại Việt Nam, giai đoạn 2016-2022 và giải Nhất khởi nghiệp ĐMST trong SXKD cho công ty con Abaca, dự án Muối được liệu Nanosalt.

Bùi Bình*** Hội thảo khoa học “Tham vấn chỉ số bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương”**

Nằm trong nhiệm vụ cấp bộ “Xây dựng Bộ chỉ số bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương”, với mục đích tham vấn các chuyên gia tại địa phương đóng góp ý kiến cho dự thảo Bộ chỉ số về các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, sáng ngày 25/11, tại Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tham vấn chỉ số bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương”.

Dự thảo Bộ chỉ số cũng đã đưa ra 22 chỉ tiêu thuộc 6 nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Trong đó, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương được xác định để xây dựng các chỉ tiêu bảo vệ gồm có: Trẻ em; Người cao tuổi; Phụ nữ; Người dân tộc thiểu số; Người nghèo và Người khuyết tật. Mỗi nhóm đối tượng có 1 bộ chỉ số riêng và trong mỗi bộ chỉ số có bộ chỉ tiêu riêng (hiện trạng, can thiệp) thể hiện mức độ can thiệp của nhà nước và cộng đồng. Nghiên cứu về bộ chỉ số bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương được tiếp cận một cách hệ thống. Trên cơ sở đó thử nghiệm tính toán một số chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ số Bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương và đề xuất kiến nghị và hướng dẫn thu thập các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ số bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trong giai đoạn 2026-2030 sau khi kết thúc Chương trình.

Tại hội thảo đã được nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý địa phương xoay quanh các vấn đề: Nhóm người khuyết tật cần bổ sung đối tượng người khuyết tật đã được phẫu thuật chỉnh hình nhằm hỗ trợ dụng cụ trợ giúp sinh hoạt, lao động; Cần đưa nhóm người dân tộc thiểu số di cư vào nhóm dễ bị tổn thương; Đối tượng trẻ em bị xâm hại cần mở rộng thêm trẻ em bị bạo lực và xâm hại;...

Hồ Thủy*** Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An”**

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, vừa qua UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An”.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện kiểm kê được 463 di sản với đầy đủ 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể giàu bản sắc, có độ phân bố rộng khắp và có giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu cho 6 dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ mú, Ô Đu. Trong đó, có 7 di sản đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật

thể quốc gia; đặc biệt, di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mặc dù đã có những hoạt động kiểm kê, bảo vệ, vinh danh, nhưng nhiều di sản văn hoá phi vật thể vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một bởi tác động của nền kinh tế thị trường, quá trình hiện đại hóa, xu thế hội nhập và giao thoa, tiếp biến văn hóa; sự quan tâm của thế hệ trẻ với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc giảm dần, những người am hiểu, nắm giữ tri thức về di sản văn hóa phi vật thể ngày càng ít.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm nhận diện, đánh giá đúng giá trị, tiềm năng, sức sống của di sản văn hóa phi vật thể cũng như đề xuất các giải pháp bảo vệ, phát huy giá di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết quả của hội thảo sẽ là những tiền đề quan trọng, cần thiết, tạo cơ sở khoa học, khách quan cho việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Linh Nhi

*** Hội thảo khoa học “Tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An trong mỗi liên kết vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung”**

Thực hiện Chương trình trọng điểm cấp bộ “Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội địa phương”; sáng ngày 22/11, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An trong mỗi liên kết vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung”.

Hội thảo đã được nghe các tham luận: Phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An - Cơ sở lý luận và thực tiễn; Phát triển doanh nghiệp Nghệ An nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và

bền vững của tỉnh trong mỗi liên kết vùng Bắc Trung bộ; Nền tảng môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương cho thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An; Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An; Tiếp cận với quan điểm mới trên thế giới về phát triển bền vững, đồng thời đối chiếu với các bộ công cụ đánh giá phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An. Hội thảo thảo luận về môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển DN, thể chế chính sách và những cơ hội, tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư; vấn đề bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc; vấn đề nguồn nhân lực...

Với những kiến nghị, đề xuất các giải pháp cho sự phát triển nhanh và bền vững phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đã được đưa ra sẽ là cơ sở, định hướng, chính sách, thể chế để Ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu và đưa vào đánh giá kết quả chương trình trọng điểm “Khoa học phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế địa phương”.

Hoàng Anh

*** Hội thảo khoa học “Thân thế và sự nghiệp của Quản Thông và Quản Thụ”**

Ngày 15/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức Hội thảo khoa học “Thân thế, sự nghiệp của các ông Quản Thông và Quản Thụ”.

Tham luận và các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội thảo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lần đầu tiên công bố những tư liệu gốc, những phát hiện mới về lịch sử đấu tranh và những công lao đóng góp của hai ông.

Hai ông Lang Văn Thông (Quản Thông) và Lang Văn Thụ (Quản Thụ) là những người con ưu tú của vùng đất Phủ Quý nói chung và Quế Phong nói riêng. Hai ông là những lãnh đạo xuất sắc, những vị tướng tài ba trên chiến trường chống giặc Xá và giặc Pháp. Dưới sự chỉ huy của hai ông, giặc Xá đã bị đánh tan, bản làng được yên ổn, mọi người được sống yên bình. Trong phong trào chống Pháp, hai ông đã